



ประกาศสำนักงานเขตสัมพันธวงศ์

เรื่อง นโยบายการไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)

สำนักงานเขตสัมพันธวงศ์ ในฐานะเป็นนิติบุคคลและราชการบริหารส่วนท้องถิ่น มีอำนาจหน้าที่จัดบริการสาธารณะให้กับประชาชนในพื้นที่ของสำนักงานเขตสัมพันธวงศ์ ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๒๘ และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ประกอบกับเพื่อให้การบริหารทรัพยากรบุคคลของกรุงเทพมหานคร เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการกรุงเทพมหานครและบุคลากรกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๕๔ รองรับภารกิจแผนขับเคลื่อนกิจกรรมปฏิรูปที่จะส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อประชาชนอย่างมีนัยสำคัญ (Big Rock ภายใต้แผนการปฏิรูปประเทศ ฉบับปรับปรุง) ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ และแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐) ฉบับปรับปรุง เพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรและค่านิยมสุจริตในการปฏิบัติงาน อย่างมีคุณธรรม จริยธรรม ไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อนจากการปฏิบัติหน้าที่ และป้องกันการทุจริต สำนักงานเขตสัมพันธวงศ์จึงกำหนดนโยบายการไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) เพื่อให้ข้าราชการและบุคลากรในสังกัดสำนักงานเขตสัมพันธวงศ์ทุกคน ไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ ดังนี้

๑. ข้าราชการและบุคลากรในสังกัดสำนักงานเขตสัมพันธวงศ์ งดรับของขวัญ ของกำนัล ตลอดจนการรับเลี้ยงอาหารจากบุคคลภายนอกผู้มาติดต่อกับกรุงเทพมหานคร
๒. ข้าราชการและบุคลากรในสังกัดสำนักงานเขตสัมพันธวงศ์ งดให้ของขวัญและของกำนัลทุกชนิดแก่บุคคลภายนอกผู้มาติดต่อกับกรุงเทพมหานคร
๓. ข้าราชการและบุคลากรในสังกัดสำนักงานเขตสัมพันธวงศ์ ต้องไม่แสวงหาเพื่อให้ได้มาซึ่งของขวัญและของกำนัลทุกชนิด หรือผลประโยชน์อื่นใดจากการปฏิบัติหน้าที่
๔. การแสดงความยินดี การแสดงความปรารถนาดี การแสดงการต้อนรับ หรือการแสดงความเสียใจ ในโอกาสต่าง ๆ ตามประเพณีนิยม ควรใช้วิธีการแสดงออกด้วยการลงนามในบัตรอวยพร สมุดอวยพร บัตรแสดงความเสียใจ หรือใช้สื่อสังคมออนไลน์ แทนการให้สิ่งของ
๕. ผู้บังคับบัญชาทุกระดับต้องประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดี พร้อมทั้งกำกับดูแลเจ้าหน้าที่ ในสังกัดให้ประพฤติดี ปฏิบัติตนอย่างถูกต้องและเคร่งครัด พร้อมทั้งยื่นหยัดการต่อต้านการทุจริตทุกระดับ
๖. ข้าราชการและบุคลากรในสังกัดสำนักงานเขตสัมพันธวงศ์ มีหน้าที่แจ้งให้บุคคลภายนอกทราบถึงนโยบายดังกล่าวอย่างทั่วถึง

จึงประกาศให้ทราบและถือปฏิบัติโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

(นายวัลลภ เกียรติวรศรีกุล)  
ผู้อำนวยการเขตสัมพันธวงศ์



## Announcement of Samphanthawong District Office

### Heading: Policy for not accepting all kinds of gifts from doing on duty (No gift policy)

Samphanthawong District Office, as a corporation and local administration has an authority to provide public services to the people in the area of the Samphanthawong District Office. According to the Bangkok Administration Act, B.E. 2528 (1985) and its amendments. Along with Human Resource Management of Bangkok as stated by the Bangkok Metropolitan Administration and Bangkok Personnel Act B.E. 2554 (2011) for a plan to drive reform activities that will result in significant changes to the people. (Big Rock, under the national reform plan (revised edition) as a part of Prevention and Suppression of Corruption and Misconduct and the 20-year Bangkok Development Plan (2018-2050) revised edition. For strengthen corporate culture and values of honesty in practicing morally and ethically. There is no conflict of interest from doing on duties and prevent fraud. Samphanthawong District Office define the Policy for not accepting all kinds of gifts from doing on duty (No gift policy) for all of officials do not accept gifts and tokens of any kind from doing on duties as follows:

1. All of officials do not accept gifts as well as accepting meals from outsiders who come in to contact with Bangkok.
2. All of officials do not give any kind of gifts to outsiders who come in to contact with Bangkok.
3. All of officials do not seeking for any kind of gifts or any advantage from doing on duties.
4. In the situation of ceremony, hospitality, or condolence should write the card or using the social media instead of giving things.
5. The commanders must behave as a good role model along with supervising the officers under the subordinate to behave well and anti all forms of corruptions.
6. The duty of all of officials is inform the policy to outsiders know.

announced for acknowledgment and practicing

Announced on December 23, 2022

Mr. Wanlop Kiatworasrikul  
Director of Samphanthawong District



## 三攀他翁区公告

关于：严禁利用职务之便收受礼物和各类贵重物品政策（无礼物政策）

三攀他翁区民政事务处，作为法律和地方行政机关，参照《曼谷都市行政法规佛历 2528 年》和修正案，及曼谷人力资源管理条例《公务员法》（佛历 2554 年），有义务为三攀他翁辖区内民众提供公共服务。支持推动将给人们带来重大变化的改革计划（“巨石”根据国家改革方案 修订版）。预防和制止腐败和不当行为，及《曼谷 60 年发展规划修正案》（佛历 2563—2080 年）。为加强建设企业文化和诚信经营的价值观，应具有道德操守，履行职务不受利益影响，及避免不当行为。特此，三攀他翁地区办公室推行严禁利用职务之便收受礼物和各类贵重物品政策（无礼物政策），所有三攀他翁地区办公室下属的公务员和人员不得以职务之便接受各种礼物和酬金。详细遵循以下条例：

1. 政府官员和三攀他翁地区办公室下属人员，不得接受与曼谷有关联的外来人员的任何礼物、贵重物品和宴请。
2. 政府官员和三攀他翁地区办公室下属人员，不得给予与曼谷有关联的外来人员礼物和各类贵重物品。
3. 政府官员和三攀他翁地区办公室下属人员，不得以职务之便索取各种礼物和酬金，及任何其他好处。
4. 在不同的场合中表达“恭喜”“善意”“欢迎”或“哀悼”。传统上，应采用签名贺卡、贺卡、慰问卡或通过社交媒体等方式表达，而不是赠予物品。
5. 各级主管要以身作则，并督促下级官员的行为规范，做到“端正做人，严于律己”，以及坚持反对一切形式的腐败行为。
6. 政府官员和三攀他翁地区办公室下属人员，有责任将此政策告知其他政府以外人员。

望诸位，严于律己，特此公告。

公布于 佛历 2565 年 12 月 23 日

万隆 奇瓦拉西功先生

三攀他翁区区长